

หลักสูตร โครงการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์ อพยพหนีไฟ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ.2567

โดย บริษัท ซีพีแอล

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



ขอเชิญชวนบุคลากร
สำนักกรรมการ 2
ทุกท่านเข้าร่วม



โครงการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์
อพยพหนีไฟของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปี พ.ศ. 2567



ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา
ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกรรมการ 2
หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำนักกรรมการ 2

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
	สำนักกรรมการ ๒			
๑	นายอุสาร์ ชูสินธ์	ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๒	อำนาจการสูง	
	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			
๒	นางพิชานันท์ สนม	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป	อาวุโส	
๓	นายमितศักดิ์ สุทธิสงวนกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๔	น.ส.ปิยะนุช จันทร์สุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๕	นายพรเทพ สร้อยโคกสูง	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๖	น.ส.มาลี ผึ้งหลวง	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๗	น.ส.มลฤดี หอมเย็น	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๘	น.ส.จันทร์สม พวงระหงส์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๙	น.ส.ณัฐรดา นาโควงค์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
๑๐	น.ส.อัจฉรา นุตาลัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
๑๑	น.ส.จารุณี ยินดีทีป	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
๑๒	นางชนันภรณ์ ทองรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
๑๓	นายสิทธิชัย เลิศรัตน์ขวลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
๑๔	น.ส.สรัญญา สาระภา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน	
๑๕	นายจงชนะ นาคอัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
๑๖	น.ส.กาญจนา พัทชะสีห์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน	กช.จ
๑๗	น.ส.ปนัดดา โพธิ์เจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน	กช.จ
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมการ				
๑๘	นางปิยมาภรณ์ ทองปุย	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ	ชำนาญการพิเศษ	Y Dap
๑๙	นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สุพัฒน์ โพธิ์เงิน
๒๐	นางธนีสร ยอดอินทร์	นิติกร	ชำนาญการ	ธนีสร
๒๑	น.ส.ภรณ์ธิดา คำศรี	วิทยากร	ปฏิบัติการ	- ฉา -
๒๒	น.ส.กัญญา อินแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	- ฉา -
กลุ่มงานคณะกรรมการการต่างประเทศ				
๒๓	นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	เฉลิมชัย
๒๔	นายเทอดภูมิ งามธุระ	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	Teodum
๒๕	นางกัญจน์กมล พิธีรัตน์	วิทยากร	ชำนาญการ	กช.จ
๒๖	นายอภัย เอื้อสุนทร	นิติกร	ปฏิบัติการ	อภัย
๒๗	น.ส.บุญวิเศษ ไชยรัตน์	วิทยากร	ปฏิบัติการ	บุญวิเศษ
๒๘	นางอ้อมเดือน ฐิติเสถียรธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	อ้อม
๒๙	นางชุตินา บุราณ	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	ชุตินา
กลุ่มงานคณะกรรมการการทหาร				
๓๐	นายอลนกรณ์ คำด้วง	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการทหาร	เชี่ยวชาญ	อลนกรณ์
๓๑	นางสิริกร อังกาบ	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สิริกร
๓๒	นายวิชณู ช่างทอง	นิติกร	ชำนาญการ	วิชณู
๓๓	นายนพตล ฉิมมี	วิทยากร	ชำนาญการ	นพตล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
๓๔	น.ส.สุรางคณา ชัยวงศ์	วิทยากร	ปฏิบัติการ	
๓๕	นายสุชาติ จริยาโสวรรณ	นิตกร	ปฏิบัติการ	
๓๖	นางพัชรินทร์ เสือสอาด	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	
๓๗	น.ส.จีระนันท์ สังขพร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	
กลุ่มงานคณะกรรมการการปกครอง				
๓๘	น.ส.สรญา โสภากเจริญวงศ์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการการปกครอง	เชี่ยวชาญ	
๓๙	น.ส.จารุพร ฉันทวิเศษกุล	วิทยากร	ชำนาญการ	
๔๐	น.ส.วรวลัญช์ อิศรานพวงศ์	วิทยากร	ชำนาญการ	
๔๑	น.ส.นันทน์ภัส แสงแจ่ม	นิตกร	ปฏิบัติการ	
๔๒	น.ส.ธนิญดา ทองพุ่ม	นิตกร	ปฏิบัติการ	
๔๓	น.ส.ระวีวรรณ ศรีประทุม	นิตกร	ปฏิบัติการ	
๔๔	น.ส.สุภิญญา สีนอง	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๔๕	น.ส.จันทิมา นันทวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
กลุ่มงานคณะกรรมการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล				
๔๖	นายปัญญา โสสีภา	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการศึกษา	เชี่ยวชาญ	
๔๗	น.ส.นัยนา ขาดชิงเขาว์	นิตกร	ชำนาญการพิเศษ	— n —
๔๘	นายจักรกริช พิสนเทียะ	นิตกร	ชำนาญการ	— r —
๔๙	นางณัฐนิชา แทนทอง	วิทยากร	ชำนาญการ	— n —
๕๐	น.ส.จรจิตตรา นารถโคษา	นิตกร	ปฏิบัติการ	— n —
๕๑	น.ส.สินีนานู ศรีภักดี	วิทยากร	ปฏิบัติการ	— n —
๕๒	นางสาวฤทัยรัตน์ แสงสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	— n —

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
๕๓	นางสาวกนกพร คุ่มกลัด	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ไปทอม
กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน				
๕๔	น.ส.อรทัย แหวนนาค	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการพัฒนา การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	เชี่ยวชาญ	
๕๕	น.ส.อาภรณ์ หงส์เอก	นิติกร	ชำนาญการ	ไปท
๕๖	ว่าที่ ร.ต.หญิงไพโรภักษ์ ธิบัติ	นิติกร	ชำนาญการ	ไพโรภักษ์
๕๗	น.ส.ถกลธีร์ คูหาเปรมศิลป์	วิทยากร	ชำนาญการ	จกพ
๕๘	น.ส.สุภัทสร อินทรารุช	วิทยากร	ปฏิบัติการ	สุภัทสร
๕๙	น.ส.ณัฐชนันญา จันราวี	นิติกร	ปฏิบัติการ	ไปปราทกร.
๖๐	นางวิไลรักษ์ ต้นปะละ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ลาป่วย
๖๑	น.ส.ภรภัค ปิยะฉัตรสกุลชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ไปปราทกร.
กลุ่มงานคณะกรรมการ การยุติธรรมและการตำรวจ				
๖๒	น.ส.บุษยพรรณ ปักกระโน	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการ การยุติธรรมและการตำรวจ	เชี่ยวชาญ	
๖๓	น.ส.เบญจวิญญูร์ ภาโนชิต	วิทยากร	ชำนาญการพิเศษ	เบญจ
๖๔	นายณธกร เมธาวริศากุล	นิติกร	ชำนาญการ	ณธกร
๖๕	น.ส.วรรัตน์ วงษ์ชา	นิติกร	ชำนาญการ	วรรัตน์.
๖๖	นายฉนวนวัชร หุ่นอิทธิดิษฐ์	นิติกร	ชำนาญการ	ฉนวน
๖๗	น.ส.ปวีณา กลัดใบไม้	วิทยากร	ปฏิบัติการ	ปวีณา
๖๘	น.ส.นาถยา มหานาม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	นาถยา
๖๙	น.ส.พวงพยอม หนึ่งชนะ	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	พวง
กลุ่มงานคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ				
๗๐	น.ส.ศิริวรรณ ฤกษ์วิสาข์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการกิจการองค์กรฯ	ชำนาญการพิเศษ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
๗๑	น.ส.เกศราภรณ์ จันทร์บำรุง	วิทยากร	ชำนาญการ	
๗๒	นายธีติ. ป. สุวรรณศาสตร์	นิติกร	ชำนาญการ	
๗๓	น.ส.นาถทิชา แจ้งโมรา	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๗๔	นายสมโภชน์ จันทะคุณ	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๗๕	นางจุฑามาศ มาสนันท์	วิทยากร	ปฏิบัติการ	- จุฑามาศ -
๗๖	น.ส.ลักขณา วงษ์จันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๗๗	นายदानณต์ ดิณณ์อาษา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	
กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๓				
๗๘	น.ส.สุพร นิลทัพ	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๓	เชี่ยวชาญ	
๗๙	น.ส.บงกช วงษ์ไทย	วิทยากร	เชี่ยวชาญ	
๘๐	น.ส.พัชรี ทองอ่อน	วิทยากร	ชำนาญการ	
๘๑	นายฤทธิเดช ลิมพิพิธสุวรรณ	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๘๒	น.ส.จันทนี ดิล้อม	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๘๓	นายพงศธร เหมทานนท์	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๘๔	น.ส.วิไลลักษณ์ สุวรรณเกิด	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๘๕	น.ส.ธิดารัตน์ มุลลา	วิทยากร	ปฏิบัติการ	
๘๖	น.ส.ธนพร จิตต์อารีย์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๔				
๘๗	นายธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม	นิติกร	เชี่ยวชาญ	
๘๘	นายจำเริญ ชุ่มมะโน	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	
๘๙	น.ส.ฉัตรพร ยุกตะเสวี	วิทยากร	ชำนาญการพิเศษ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ลายมือชื่อ
๙๐	นายณัฐกรกุล ภูมิพัชราภรณ์	วิทยากร	ชำนาญการพิเศษ	
๙๑	นายสถาพร นพรัตน์	นิติกร	ชำนาญการ	
๙๒	น.ส.ลภัสสรดา เนตรสว่าง	วิทยากร	ชำนาญการ	
๙๓	นายภาณุพงศ์ ดีแก้ว	นิติกร	ปฏิบัติการ	
๙๔	นางสุรชาติพย์ กล้าณรงค์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
๙๕	น.ส.ศศิเลีย ชมชื่น	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	
	พนักงานราชการ			
๙๖	นายเกรียงไกร แก่งคำ	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ		
๙๗	นายอดิสร ตันสุริยวงษ์	นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ		
๙๘	นางสาวพินฉัตร บุษยศรีรัตน์	พนักงานสนับสนุนการประชุม		
๙๙	นายปฐมพร หนูดี	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ		
๑๐๐	นางสาวมนัสนันท์ นันทพันธ์	นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ		
๑๐๑	นางสาวมลิ ปลื้มเนตร	พนักงานสนับสนุนการประชุม		
๑๐๒	นางสาวสุภิญญา มณีรัตน์	นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ		
๑๐๓	นางพรศิริ บุญยีน	พนักงานสนับสนุนการประชุม		
๑๐๔	นางสาวหทัยมาศ หมีกุลละ	พนักงานสนับสนุนการประชุม		
๑๐๕	นางสาวศิริกุล ขอประเสริฐ	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ		
๑๐๖	นางสาวณัฐธนิชา ทองชื่น	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ		
๑๐๗	นางสาววิมินตรา ดือขุนทด	พนักงานสนับสนุนการประชุม		
๑๐๘	นายปฎิมา แสนเดช	นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ		
๑๐๙	นายวัลล्यूช์ นรินทรภักดี	พนักงานสนับสนุนการประชุม		